

# รองปลัดตรวจ'ถนนพระราม2' ก่อนสิ้นปีเปิดใช้สะพานเกือกม้า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและความคืบหน้าอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป ณ สำนักงานโครงการ เอกชัย-บ้านแพ้ว กม.27 (ฝั่งขาเข้า) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายพิศักดิ์กล่าวภายหลังจากลงดูพื้นที่บริเวณเกิดเหตุคันสะพานกลับรถฝั่งลุ่ม บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน-นาโคก ที่ กม.34 (หน้าโรงพยาบาลวิภาวดี) จ.สมุทรสาคร ว่า จากเหตุการณ์คันสะพานกลับรถฝั่งลุ่มมานี้ ทางกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน่วยงานที่เป็นกลาง อย่างเช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วศท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกรฯ เข้ามาร่วมด้วย

“ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบคือ 1.ให้วิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของสะพานว่ามีรอยร้าวหรือรอยชำรุดเสียหายอย่างไรหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบรอยร้าวที่มีนัยสำคัญที่จะทำให้โครงสร้างนี้พังเสียหายได้ 2.มีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ โดยการสแกนพื้นผิวดูตำแหน่งเหล็ก ระยะห่างของเหล็ก ยังคงได้มาตรฐานตามแบบหรือไม่ ซึ่งก็พบว่ายังคงได้มาตรฐานตามแบบ 3.มีการ

ใช้เครื่องมือในการทดสอบกำลังเสาคอนกรีตว่ายังสามารถรับกำลังอัดได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งก็พบว่ายังคงได้มาตรฐานอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจอีกระดับหนึ่ง ทางวิศวกรรมสถานฯจะได้ร่วมกับกรมทางหลวงในการทดสอบการรองรับน้ำหนักรถบรรทุกหนักเพิ่มอีก เพื่อตรวจสอบว่าเสาคับคานนั้นสามารถรับน้ำหนักจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีเครื่องมือในการตรวจจับคาร์ระดับการทรุดตัวหรือการรองรับน้ำหนักบรรทุก” นายพิศักดิ์กล่าว

นายพิศักดิ์กล่าวว่า ภายในเดือนกันยายนนี้ผลการทดสอบน่าจะปรากฏเป็นที่เด่นชัด จากนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมแล้ว ก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการติดตั้งรวมถึงการทำพื้นสะพานให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน และเมื่อติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้สะพานกลับรถแห่งนี้ ทางวิศวกรรมสถานฯยังจะได้ติดตั้งเครื่องมือเพื่อทดสอบพฤติกรรมของตัวสะพานกับคานที่ติดตั้งใหม่เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าในช่วงที่มีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานตามปกติแล้วนั้น สะพานเกือกม้ายังคงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมหรือไม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สะพานเกือกม้าแห่งนี้ได้ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้